

*
Số 29 -KH/HU

KẾ HOẠCH

Nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương, Huyện ủy Gò Công Tây xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy Tiền Giang về lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2025 như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Doanh nghiệp là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; là phương thức quan trọng để giải phóng sức sản xuất, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển.

- Công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị; các cấp ủy cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường giám sát thực hiện nhằm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh về lượng và chất, góp phần đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Doanh nghiệp được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Phát huy phong trào khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích, tạo thuận lợi để các hộ kinh doanh có đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo liên kết ngành, chuỗi liên kết giá trị, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực, đặc trưng và có lợi thế cạnh tranh của huyện.

- Phát triển đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện ngày càng vững mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với xã hội và kỹ năng lãnh đạo, quản trị cao; chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

Phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo hoạt động hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của huyện, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của người dân, doanh nghiệp,

đóng góp ngân sách và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Phần đầu giai đoạn 2021-2025, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt trên 120 doanh nghiệp; đến năm 2025, toàn huyện có trên 230 doanh nghiệp hoạt động.

- Tạo việc làm cho 4.000 lao động tại các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục tạo thuận lợi và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về đầu tư, xây dựng, môi trường, thuế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện cơ sở hạ tầng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

II. NỘI DUNG

1. Thống nhất về nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân về công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2025. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị; coi nhiệm vụ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả thiết thực.

Phát huy thế mạnh và tiềm năng to lớn của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, đi đôi với khắc phục có hiệu quả những mặt trái và khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phát triển doanh nghiệp.

2. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, chương trình, kế hoạch hành động của tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Đầu tư năm 2020;...

Thường xuyên rà soát, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, công bố kịp thời, đầy đủ, minh bạch các thủ tục hành chính mới, thủ tục liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công, tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ phê duyệt; Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đảm bảo môi trường thuận lợi, bình đẳng, phát triển sản xuất kinh doanh đúng chính sách, pháp luật. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, tạo niềm tin về sự đồng hành, gắn gũi giữa chính

quyền và doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội doanh nghiệp huyện làm cầu nối giữa các hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đạo đức công vụ; về cải cách hành chính; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh phòng, chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đảm bảo công tác kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp không quá 01 lần trong năm đối với 01 doanh nghiệp (trừ trường hợp thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng); tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra.

3. Thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn huyện; khuyến khích, động viên tinh thần kinh doanh, ý chí khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhất là trong thanh niên, sinh viên và trong cộng đồng doanh nghiệp; Đẩy mạnh xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong huyện; chú trọng bồi dưỡng và phát triển đội ngũ doanh nhân có trình độ chuyên môn cao, kỹ năng quản lý, quản trị hiện đại, đạo đức kinh doanh và tinh thần trách nhiệm với xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”; Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022 do Trung ương Đoàn ban hành.

Tăng cường hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và trung tâm khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo; kết nối doanh nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư của tỉnh.

4. Tăng cường tuyên truyền, vận động, đa dạng hóa hình thức, phương pháp vận động; khuyến khích, tạo thuận lợi để các hộ kinh doanh có đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác quản lý đối với các hộ kinh doanh, thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý thuế năm 2019; Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về hóa đơn, chứng từ; tổ chức rà soát, phân loại hộ kinh doanh theo quy mô, lĩnh vực đặc thù để vận động hộ kinh doanh có đủ điều kiện chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang loại hình doanh

ng nghiệp theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

5. Nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hình thành các doanh nghiệp lớn dẫn dắt, liên kết với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, nhất là trong ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, đảm bảo môi trường. Phối hợp với các Sở, ngành tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, hợp tác, liên kết với các đối tác nước ngoài, nâng cao thực lực để tận dụng tốt hơn các cơ hội từ các nước trong Hiệp định thương mại tự do (FTA), xây dựng và bảo hộ thương hiệu, triển khai ứng dụng các thành tựu Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, hiệu quả quản lý nhằm nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế.

Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm công nghệ có chất lượng cao, nhất là các lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng nông sản,...; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với các nguồn lực để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tập trung nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tế, đảm bảo việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.

2. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể, có phân công nhiệm vụ rõ ràng; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng và phân bổ chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 và chỉ tiêu cụ thể hàng năm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn vị và địa phương.

3. Giao Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các Ủy viên BCH đảng bộ huyện,
- Các Ban đảng Huyện ủy,
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể huyện,
- Chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu: VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Phạm Nguyễn Hoàng Vũ